

ไมโครซอฟท์สนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยใช้คลาวด์ยกระดับก้าวสู่ผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียน

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศ คำมั่นสัญญาต่อการพัฒนาการศึกษาไทย โดยมอบประโยชน์ของบริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ให้แก่เหล่านักศึกษาและคณาจารย์ของสถาบันการศึกษา มากกว่า 740,000 คนทั่วประเทศ โดยนำเทคโนโลยีคลาวด์ คอมพิวเตอร์ มาใช้เพื่อปรับโฉมมหาวิทยาลัยต่างๆ ในไทยให้ทันสมัย ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำด้านการศึกษาในอาเซียนในระดับอาเซียน ตั้งเป้าให้จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปลายปีนี้



อาเรช คูบัจันดานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “พวกเรา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการของไทย ในการช่วยสนับสนุนในการปรับโฉมระบบการศึกษาอันที่จริงแล้วประเทศไทยมีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม มีสภาพเศรษฐกิจที่มั่นคง และมีแรงงานที่มีฝีมือดีอยู่แล้ว การนำเอาเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้สำหรับการศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ให้แก่เหล่าแรงงานในอนาคต จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการช่วยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง หรือฮับการศึกษาของภูมิภาคอาเซียน” สถาบันระดับอุดมศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยแสดง

เจตจำนงในการใช้บริการ Office 365 เพื่อการศึกษาของ ไมโครซอฟท์ที่ทำงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมของเหล่านักศึกษาให้พร้อมสำหรับโลกในปัจจุบันและการทำงานผ่านเทคโนโลยีต่างๆ สถาบันการศึกษาที่ได้แสดงเจตจำนงขอใช้บริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรังสิต

นักศึกษากว่า 1.2 ล้านคน จากมหาวิทยาลัย 44 แห่งในประเทศไทย ได้ใช้บริการคลาวด์ของไมโครซอฟท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วผ่านบริการ Live@Edu สถาบันการศึกษาได้เริ่มนำ Office 365 ไปใช้ในการเรียนการสอน คณาจารย์จึงได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่พวกเขาคุ้นเคยในการช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียนมากขึ้น ไมโครซอฟท์ได้มอบความสามารถเชิงธุรกิจที่มีอยู่ในบริการ Office 365 เพื่อการศึกษา ให้สถาบันการศึกษาสามารถใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้รับความปลอดภัยในมาตรฐานเดียวกันกับที่ลูกค้าธุรกิจของไมโครซอฟท์ได้รับ

ความปลอดภัยคือพื้นฐานการดำเนินธุรกิจของไมโครซอฟท์ คือหลักเกณฑ์พื้นฐานในการทำงานของไมโครซอฟท์ โดยบริษัทได้นำหลักการเดียวกันนี้มาใช้กับการทำงานผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้โดยไม่หยุดยั้ง ■